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Á næsta ári vcrður Þjóögarðurinn SnxfellsjAkull 10 ára og cnn er ekki búið að koma 
start'scminni i varanlegt húsnæði eins og til hcfur stadiö frá stofhun garftsins. Búið er að

hanna og Ijúka við allan undirbúning 
vegna byggingar þjóðgarfts- 
miðstöðvar þannig að úthoð getur 
farið fram með afar stuUum 
fyrirvara.

Það er flestum Ijðst sem skoðað hafo 
málið, hversu mikil nauðsyn það er 
að þessi þjóðgarðsbygging rísi, 
þannig að starfsemi þjóðgarðsins 

geti staðið undir þvi sem ætlast er til með starfsemi þjóðgarðsins. Það er því von 
Snæl'ellsbæjar að á árínu 2011 fáist fjármagn til að hcíja byggingarframkvæmdir. Gera 
má ráð fyrir að byggingartcostnaðurinn vcrði rúmar 300 m.kr.

Rctt cr að geta þess að til verksins var búift að úthluta 200 m.kr. vcgna þorskniðurskurðar 
og átti sú fjárveiting að skiptast niður á fjögur ár þ.e. 2008-2011 en einhverra hluta vegna 
ákvað fjárlaganefnd að Qárvciting fyrir 
árið 2009 yrði kr. 0, á meðan 
fjárveiting til þjóðgarðsins á 
Þingvðllum til framkvæmda var 31 
m.kr. og Vatnajökulsþjóðgarðs 245.5 
m.kr.

Hins vegar kom íramlag á fjárlögum 
2010 að upphæð kr. 10.000.000,- til 
l'ramkvæmda. Skipti það sköpum tyrir 
þjóðgarðinn og hcfur i sumar verði unnið að mðrgum brýnum verkcfnum sem hingað til 
hefur ckki verði hægt að sinna. Að mati Snæfeilsbæjar cr afar óeðlilegt að ekki ríki 
jafnræði milla þjóðgarfta á tslandi þegar kcinur að ljárveitingum til garðanna.



Snæfellsbær óskar eftir því að Qárlaganefnd vciti fjármagn af fjárlögum 2011 til að hefja 
byggingarframkvawndir vift þjóðgardsmiðstöð.

Með vkhm tli fraoiagrttaHb er þess bér mtð f*rið á leit vlA háttvirta Q irlagn d U  
Alþingis, að veitt verði Qárfnmlög á fjáriðgnm ártím 2011 til byggingar A 
þjóðgarðxmiðntðð á Hellissaadi fyrír Þjóðgarðéna SnæfeUsjðkiil.

Afrlt:
Þuigmenn Wordvesturkjðrdœmls.
UmkverfisráðuneytiA
Umkverfisstofium
Vmh vtrfisnefmi Alþingis
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Efai: Beiðai til fiáriagaaefa«lar Albángb nm að Þiéðgarðarian SaxfdbidluiU verdi
eerftar að aiáifaHeðri rtofaaa

Snæfellsbær óskar el\ir þvi viö ijáriaganefnd Alþingis að hún behi sér fyrir því að 
ÞjóOgaröurinn Snæfellsjökull verði gerður að sjálfstoðri stofhun með sjálstsðri stjóm á 
sama hátt og Þingvallaþjóðgarður og Varnajðkulsþjóðgardur.

Ástœða þessarar beiðni er sú reynsla sa n konin er á nskátur þjóðgarftsins undir stjóm 
Umhverfisstofhunar sem sýn»-svo ekki verftur um villst aftbinir sjálfstæðu þjóðgarðar fá 
mun meira Qármagn til rekstrar og uppbyggingar.

LjÓHt er að þeir fiárrnunirscm jennaril Þjððg<irftsins Sngfellsjðkuls eru bara lítið brut af 
þeim fjárveitingumi

A f þcim tölum má lj 
stjóm sem beitir sér 
Snasfellsbæjar að fjárlagane 
fyrir þcirri breytingu sem óskað

ir mcð sjálfstæða 
tíma. Það er því ósk 

hvort ekki sé rétt aft beita sér

Með vísan til framaagrands er þeu kér iseð fiiríð á leit við háttvirta Qárlaganefad 
Alþingia, ad veitt veriK QárfraBÍðg á Qártðgan árslas 2011 til að gera Þjóðgarðian 
Sawfelbjökul að sjálbtKðri stofnan.

rislinn Jónasson 
bæjarstjóri ■^»*sr»ö
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Sveitarfélðgin á Snætcllsnesi; Eyja- og MiklaholKhreppur. Hclgal'ellssveit, 
Grundarf|ardarbær, Snæfellsbacr og Stykkishólmsbacr, tóku þá þá ákvörðun áríö 2003, aA 
vcrða fyrsta landsvatði á nor&urhveli jarðar til að ia vottun frá Green Globe sem vistvænt 
samfélag undir forystu Guðlaugs heitins Bergsmanns.

ftir umfangsmikla vinnu hafa sveitarfélögin fengið vottun Green 
iobe nú Eartk Check á sjáJfbærri þróun umhverfis- og 

Pélagsmála á Snæfellsnesi með megináhcrslu á feröaþjónustu.

er merkur áfangi í sjálfbæmissögu íslands, því sveitarfélögin 
þau fyrstu í Evrópu til að hljóta vottun tyrir stefnu og 

d f sjálfhærri þróun umhveríls-og samfélagsmála og 
svæðið i heiminum til að ná slíkum árangri.

sveitarfélaganna hefijr vakið mikla athygli hérlendis sem 
is og hafa fulltrimr f'rá sveitarfélögunum farið vfða um heim 

I að segja frá verkefninu.

Vottun frá Earth Check gildir í eitt ár i scnn og á hveiju árí fer fram úttekt sem 
sveitarfélögin þurfa að staidast. Ný markmið eru sett sem lúfa að þvf aft gera enn betur 
cn gen var á liðnu árí. Ljóst er að í vaxandi mæli horfia ferðamenn á það að svicðið scm 
þeir ferðast um sé vottað á einvem hátt þannig að gæðin scm viðkomandi sækist eftir séu
oyggð.

Svcitarfélögin settu í sameiningu á laggimar Kramkvæmdaráð sem réð starfsmann til að 
fylgja verkefhinu eftir, en mikil vinna felst í eflirfylgni og gagnasðfhun, ásamt því að 
hrinda af stað þeim verkcfnum sem þarf að fara f.

Mjög mikilvægt er að vel takist til um framkvæmd þessa framsækrta 
brautryðjendaverkefn is á sviði umhverfis- og ferðamála. Verkefnið kostar töluverða 
fjámiunt sem við teljum vel varíð fyrir svæðið og landið f heild.



Rétt er að það komi fram að Alþingi hefur á undanfömum árum veitt fjármagn til 
vcrkcfnisins og fyrir það ber að þakka.

Lndírrítiidur, f.h. sveitarfélagaB oa á Snæfeibnesi, óskar eftir stBtaiagÍ 
fjáriaf>aaefadar við þetta mildivæga umkverfisverkefu raeð l)árframiagi á 
fjáríðgvm 2011.

Kristinn 
bæjaretjóri
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Atþingtsmenn NV-kfðrdœmis 

X Umhverfisnefnd Aiþingis 
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